

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH**  
**về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia**  
**giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020**

-----

**I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA**  
**GIẢM NGHÈO THỜI GIAN QUA**

Trong các năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh đã chủ động lồng ghép và thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, như: Chương trình 135 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, chuyển đổi ngành nghề, mua công cụ sản xuất; hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; chính sách ưu đãi tín dụng, trợ giá, trợ cước; các chính sách về giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm,...; tập trung các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng vùng có đông đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; thực hiện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo có nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội. Hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 75.639 hộ, tỷ lệ 24,31% (năm 2010) đã giảm xuống còn 28.200 hộ, tỷ lệ 8,88% (năm 2015), giảm được 47.439 hộ, tương đương 15,43%; bình quân hàng năm giảm từ 2% - 3% hộ nghèo; trong đó, hộ nghèo Khmer giảm trên 3%/năm.

*Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giảm nghèo của tỉnh còn một số hạn chế nhất định:*

Công tác giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn ở mức cao, nhất là đối với đồng bào dân tộc Khmer; đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; giá cả đầu vào và đầu ra của hàng hoá không ổn định, ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập, đời sống người dân.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn nhiều bất cập; đào tạo nghề chưa gắn kết chặt chẽ với giải quyết việc làm và nhu cầu lao động tại địa phương. Công tác điều tra, rà soát, bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa

chặt chẽ, một số nơi thiếu công khai, minh bạch, dẫn đến sót hộ, trùng hộ. Một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo triển khai chưa đúng đối tượng; chưa phát huy hiệu quả, xảy ra tiêu cực.

Kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; toàn tỉnh hiện có 57.814 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 17,89%; 34.594 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,7%; trong đó, có 26.983 hộ nghèo Khmer, chiếm tỷ lệ 26,9%; 12.693 hộ cận nghèo Khmer, chiếm tỷ lệ 12,65%; 5.732 hộ còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế, chiếm tỷ lệ 9,91%; 10.626 hộ chưa có thẻ bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ 18,38%; 14.267 hộ chưa đạt trình độ giáo dục của người lớn, chiếm tỷ lệ 24,68%; 7.421 hộ có con em bỏ học sớm, chiếm tỷ lệ 12,84%; 34.131 hộ bức xúc về nhà ở (đơn sơ, tre lá, nhà tạm), chiếm tỷ lệ 59,04%; 15.278 hộ thiếu diện tích nhà ở, chiếm tỷ lệ 26,43%; 12.241 hộ thiếu nguồn nước sinh hoạt, chiếm tỷ lệ 21,17%; 33.391 hộ thiếu hồ xí hợp vệ sinh, chiếm tỷ lệ 57,76%; 6.382 hộ chưa tiếp cận dịch vụ viễn thông, chiếm tỷ lệ 11,04%; 5.514 hộ thiếu tài sản phục vụ tiếp cận viễn thông, chiếm tỷ lệ 9,54%.

*Nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu là do:*

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từng lúc, từng nơi thiếu tập trung, chưa chủ động đề ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác giảm nghèo; công tác kiểm tra, giám sát chưa thực hiện thường xuyên. Việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo thiếu sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả thấp.

Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác giảm nghèo còn hạn chế. Trình độ, năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân về giảm nghèo bền vững, về cách làm giàu, về tự thân vận động... chưa sâu rộng, thiếu thường xuyên. Người nghèo còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, thiếu ý thức vươn lên thoát nghèo.

Một số chính sách dân tộc chưa được cụ thể hoá kịp thời, có chính sách mang tính nhiệm kỳ, ngắn hạn nên triển khai thiếu đồng bộ; có chính sách còn gián đoạn trong quá trình thực hiện; bố trí nguồn lực không tương xứng với mục tiêu đề ra; định mức suất đầu tư thấp, có nơi còn dàn trải, thiếu cơ chế khuyến khích lồng ghép nguồn lực thực hiện tốt các mục tiêu chương trình, chính sách; công tác xã hội hoá trong lĩnh vực giảm nghèo còn hạn chế.

*Qua triển khai thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh rút ra một số kinh nghiệm sau:*

*Thứ nhất*, phải xác định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là mục tiêu hàng đầu của các mục tiêu thiên niên kỷ. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo phải tập trung hướng vào những nơi còn tỷ lệ hộ nghèo cao, như: vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số với tinh thần: về chủ trương - phải đúng trọng tâm, đúng trọng điểm; về chỉ đạo - phải quyết liệt, biết khối lượng công việc, lực lượng thực hiện, thời hạn hoàn thành; về chủ trì - phải gương mẫu, tận tụy, sâu sát, dân chủ, sáng tạo nhưng đúng pháp luật của Nhà nước.

*Thứ hai*, xây dựng lộ trình thực hiện các chính sách, cơ chế đặc thù, các biện pháp đột phá nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Đi đôi với công tác này, phải tích cực giải quyết việc làm cho người lao động gắn với đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động ở nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp nhằm nâng cao kiến thức tay nghề, đủ điều kiện tham gia vào các thị trường lao động trong và ngoài tỉnh hoặc xuất khẩu lao động.

*Thứ ba*, xã hội hóa các hoạt động giảm nghèo, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư. Phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững thông qua việc đẩy mạnh các chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các chương trình hỗ trợ về sản xuất và đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn kết hợp và lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn và dựa trên cơ sở đề xuất của nhân dân cho phù hợp; đồng thời, xem việc xóa nhà ở tạm là nội dung quan trọng trong chương trình giảm nghèo của địa phương.

*Thứ tư*, thiết lập cơ chế phân bổ ngân sách công bằng, minh bạch và có tính khuyến khích cao, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động trong việc huy động nguồn lực tại chỗ cũng như lồng ghép với các nguồn khác. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn kinh phí của chương trình không đúng mục đích, không có hiệu quả.

*Thứ năm*, hàng năm, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời khen thưởng để động viên nhân tố tích cực, khắc phục những yếu kém, tồn tại để tổ chức thực hiện chương trình tốt hơn cho những năm tiếp theo.

## **II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU**

### **1- Quan điểm**

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và toàn xã hội; trên tinh thần phát huy nội lực, không trông chờ ỷ lại; tập trung cho các xã vùng đồng bào dân tộc, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn và các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên cơ sở đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện đồng bộ, có sự lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội khác với các giải pháp cụ thể, khả thi để phát huy sức mạnh toàn xã hội, đảm bảo tính bền vững.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phải được xã hội hóa theo quan điểm “Nhà nước, các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội, nhân dân và bản thân hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng lo” và theo phương châm “Người nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn tự vươn lên là chính”, cộng với sự hỗ trợ của Nhà nước, đóng góp của nhân dân và của các tổ chức chính trị, xã hội.

Tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, ưu tiên người nghèo, cận nghèo, nhất là người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc các ấp, xã đặc biệt khó khăn và xã bãi ngang ven biển; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân cư; tổng hợp bằng nhiều nguồn lực, tiếp tục thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với chương trình việc làm và giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp và thiếu việc làm.

### **2- Mục tiêu**

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2% - 3%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer từ 3% - 4%/năm.

Đào tạo nghề hàng năm cho 13.000 lao động.

Bình quân hàng năm giải quyết việc làm từ 23.000 - 25.000 lao động; trong đó, xuất khẩu lao động từ 400 - 500 người, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn dưới 3% vào cuối năm 2020.

Định kỳ hàng năm, 100% cán bộ làm công tác lao động - việc làm và giảm nghèo các cấp được tham gia tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Phấn đấu đến năm 2020:

- Cơ bản không còn hộ nghèo ở nhà tạm.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; trong đó, lao động qua đào tạo nghề đạt 55%.
- 100% người thuộc hộ nghèo và 85% người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.
- 80% hộ nghèo được sử dụng nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh và hố xí hợp vệ sinh.
- Có 90% số hộ nghèo tiếp cận dịch vụ viễn thông và 85% hộ nghèo có tài sản phục vụ tiếp cận viễn thông.
- Có 35 xã đặc biệt khó khăn và bãi ngang, ven biển có đủ công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định.

### III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Các cấp uỷ đảng tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo; thực hiện vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động, phấn đấu trong lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước và xã hội.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hộ nghèo, cận nghèo, các chính sách an sinh xã hội; đặc biệt là công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác điều tra, rà soát, bình nghị hộ nghèo.

Các đồng chí cấp uỷ viên được phân công theo dõi địa phương, cơ sở phải quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn mình phụ trách; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp uỷ, chính quyền những khó khăn, vướng mắc, để có giải pháp chấn chỉnh, tháo gỡ kịp thời.

2- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo. Thực hiện quy hoạch lại vùng sản xuất, cơ cấu mùa vụ phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, nhu cầu thị trường, điều kiện canh tác; triển khai thực hiện tốt các chính sách, đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả.

Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả; tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc được tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Đa dạng hóa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư trong công tác giảm nghèo; lồng ghép chặt chẽ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, bảo đảm công khai, minh bạch, tập trung cho các vùng khó khăn và bãi ngang, ven biển, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách không đúng quy định.

3- Thực hiện tốt việc kêu gọi, thu hút đầu tư, nhất là những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều lao động, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, hạn chế tình trạng lao động bỏ địa phương đi làm ăn xa. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, kỹ năng lao động, tác phong công nghiệp cho lao động nông thôn; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh, nhất là đào tạo nghề trong đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững.

4- Quan tâm chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ dân trí. Đẩy nhanh tiến độ kiên cố hoá trường, lớp học; đầu tư nâng cấp, mở rộng trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt chính sách cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ đối với con, em đồng bào dân tộc Khmer, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, huy động học sinh trong độ tuổi ở các cấp học đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, điều trị bệnh cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhằm tăng khả năng tiếp cận của người nghèo, cận nghèo đối với các dịch vụ y tế cơ bản; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, góp phần thoát nghèo bền vững; tăng cường công tác quản lý cấp thẻ bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, cận nghèo.

5- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; chú trọng rèn luyện kỹ năng quản lý, khảo sát, phân loại nắm chắc danh sách hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương để có giải pháp, định hướng giúp đỡ các hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo.

#### IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 sát hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị.

Tham mưu Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết vào năm 2018, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết vào năm 2020.

2- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lãnh đạo triển khai học tập Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với địa phương, đơn vị để thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời giới thiệu, nêu gương, động viên các điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

4- Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo; xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; hỗ trợ, hướng dẫn người nghèo, cận nghèo tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt; đồng thời, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của các ngành, địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

#### Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng (HN&T78);
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng tại địa phương;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.



**Nguyễn Văn Thế**